

คำถาม-คำตอบทางพระพุทธศาสนา

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552

ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธิ์นันท์

<http://www.bodhinanda.com>

คำถาม 5: อาตมาอ่านเว็บไซต์ของอาจารย์ประจำ จึงได้สนใจความเคลื่อนไหวของพันธมิตร แต่พอดูเอเอสทีวี อาตมาก็รู้สึกไม่ชอบที่เห็นพวกนักบวชสันตติโคกมาออกรายการเป็นประจำ เพราะยังเห็นสมณะจันทร์แห่งสันตติโคกมีบทบาทมากทางเอเอสทีวี ก็จะเท่ากับว่าเราพากันยอมรับสถานะของชาวสันตติโคกซึ่งขัดแย้งกับมหาเถรสมาคม อยากฟังความเห็นของอาจารย์ว่าคิดเหมือนอาตมาหรือเปล่า? (พระฐิติวิฑูโร นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล)

คำตอบ: ขออนุญาตนำคำถามท่านมาตอบในเว็บไซต์นี้ครับ การที่สมณะจันทร์มีโอกาสดูทางเอเอสทีวีมากขึ้นก็คงเป็นผลตอบแทนที่สำนักสันตติโคกได้มีส่วนร่วมในการขับไล่รัฐบาลทุนนิยมสยามยี่สิบเจ็ดปีนั้น นั่นแหละครับ พุทธอย่างท่านจึงค่อนข้างจะเจอปัญหาหนัก เพราะศึกอีกทางหนึ่งก็คือสำนักธรรมกาย ได้รับแรงหนุนจากสส.ในพรรคเพื่อไทยหรือพรรคพลังประชาชนเก่า ศึกอีกทางหนึ่งคือสันตติโคกซึ่งมาได้แรงสนับสนุนจากเครือข่ายพันธมิตร มีบทบาทมากทางเอเอสทีวี ทั้งที่จริงแล้ว ทั้งสองสำนักนี้ล้วนแต่เป็นปัญหาคาราคาซังกับมหาเถรสมาคมด้วยกันทั้งนั้น ชาวพุทธในสมัยนี้จึงค่อนข้างสับสนมากยิ่งขึ้น

ในฐานะเป็นศิษย์สมเด็จพระสังฆราชฯ ผมขอกราบนำสัการว่าผมไม่เอาทั้งสำนักธรรมกายและสำนักสันตติโคก แต่ไม่ได้แปลว่าผมรังเกียจบรรดาพุทธศาสนิกชนที่เข้าทั้งสองสำนักนั้นครับ ตรงข้าม ผมชื่นชมมากที่ชาวสันตติโคกมีความเรียบง่ายและอยู่อย่างสมถะ ช่วยเหลือประชาชนพันธมิตรด้วยจิตใจเสียสละอย่างสูง สมกับเป็นพุทธมามกะ ผมแค่ปฏิเสธคำสอนของสองสำนักในหลายเรื่องเท่านั้นเอง สมเด็จพระสังฆราชฯ ได้ทรงแสดงจุดยืนของพระองค์ชัดเจนว่าสำนักธรรมกายมีคำสอนหลายอย่างที่ผิดต้องเหมาะสม ขณะเดียวกันก็ทรงเคยมีพระวินิจฉัยหลายครั้งว่าเจ้าสำนักสันตติโคกคือโพธิวัชรที่มีคำสอนนอกรีต ผมยืนยันในจุดเดิมนี้อยู่จนกว่าทั้งสองสำนักนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตัวเองให้เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับหลักพระธรรมวินัยในประเด็นที่เป็นปัญหายิ่งขึ้น

ที่จริง ผมไปร่วมชุมนุมพันธมิตรถ้านับวันแล้วก็คงร้อยกว่าวันได้ ไม่เข้าก็บาย ไม่บายก็เย็น ถ้าไปช่วงบายๆ ก็จะได้ยินเสียงสมณะจันทร์สนทนากับพิธีกรประจำ ผมเคารพพระธรรมของพระพุทธเจ้าโดยนิตย ใครก็ตามที่อธิบายธรรมไม่ว่าชาวบ้านทั่วไปหรือแม้กระทั่งสามเณรน้อย ผมจะยินฟัง นั่งฟังหรือเดินฟังด้วยความเคารพ ผมได้ยินสมณะจันทร์บรรยายธรรม ผมก็ฟังบ้าง ด้วยความเคารพ แต่โดยเนื้อหาสาระแล้ว ผมไม่ค่อยใส่ใจธรรมะที่สมณะจันทร์เทศน์เท่าไรหรอกครับ เพียงแต่ได้ยินก็ให้ความเคารพตามนิตยเพราะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผมต้องการเอาตัวเองไปร่วมชุมนุมพันธมิตรเพื่อให้ตัวผมเป็นหนึ่งในคลื่นมหาชนที่ต้องการขับไล่ระบอบทักษิณเท่านั้น ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะธรรมะที่สมณะจันทร์เทศน์ก็เป็นธรรมะพื้นๆ มาจากความจำส่วนตัวอันเนื่องเป็นคนอ่านหนังสือ เวลาเปิดดูเอเอสทีวี เห็นมีสมณะจันทร์โผล่มาออกรายการ ผมก็คลิกไปดูรายการอื่นๆ ของยูทูปี่แทน ผมก็รู้สึกอย่างที่ท่านคิดครับว่าหลายครั้งเห็นสมณะจันทร์ยกย่องความดีงามของสันตติโคก พูดย่างๆ ก็คือใช้เอเอสทีวีเผยแพร่แนวคิดสันตติโคกไปด้วยเมื่อส

โอกาสเหมาะ ฉะนั้น น้อยหรือมาก เอเอสทีวีก็เป็นแหล่งแพร่แนวคิดสันตือโศกไปในตัว อย่างที่ผมมีสภาราบเรียน ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องดูครับ หันไปดูรายการอื่นของเอเอสทีวีแทนก็ได้ครับ

แต่ถ้าจะให้เลือกรายการธรรมะทางโทรทัศน์ ชีวิตส่วนตัวผมชอบฟังพระปาที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเทศน์มากกว่าจะฟังนักวาทศิลป์พูดออกรายการ พระปาในที่นี่ก็ต้องเป็นพระกรรมฐานจริงๆ นะครับ มีพระบางรูปหลบไปอยู่ป่าแต่แบกตำราไปนั่งเขียนหนังสือเป็นล่ำเป็นสันแล้วอ้างว่าเป็นพระปาก็มี ธรรมะทั่วๆ ไปทั้งระดับต้นหรือระดับลึกๆ ผมอ่านจากพระไตรปิฎกบาลีได้เอง ไม่ต้องอาศัยพระ/สมณะนักพูดหรอกครับ แต่ผมอยากฟังว่าพระสงฆ์สายปฏิบัติท่านสอนกันอย่างไร สอดคล้องกับปริยัติที่เคยเรียนมาหรือเปล่า พวกนักวาทศิลป์มักจะไปอ่านหนังสือแล้วจ่ามาเล่า แต่พระปาที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเล่าตามประสบการณ์

แต่แน่นอนครับ พระปาที่เป็นพระดีท่านไม่ยึดกับชื่อเสียงเกียรติยศจนต้องมาขอออกรายการหรอกครับ รายการโทรทัศน์ไหนอยากได้ ต้องไปหามาเอง และแน่นอนอีกอย่างครับ บรรดาพระปาที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหล่านี้ก็ไม่ใช่พระประเภทนักพูดที่ชอบประจบสอพลอ คนฟังเหมือนอย่างนักธรรมะ ทั้งพระหรือสมณะหลายคนสมัยนี้ ลีลาการแสดงธรรมของท่านอาจไม่โดนใจคนสมัยใหม่หลายคน เพราะฉะนั้น บรรดารายการโทรทัศน์ทั้งหลายจึงไม่ค่อยสนใจเท่าไร แต่ผมชอบฟังท่านโดยจิตส่วนตัวเพราะท่านเทศน์ตรงไปตรงมา ไม่มัดจิตสำนวนโวหารเหมือนนกแก้วนกขุนทอง ประเด็นก็อยู่ที่เจ้าของสถานีโทรทัศน์ว่าจะจะใช้เวทีสาธารณะที่พวกเขามีมาเปิดโอกาสให้ใครแสดงธรรมถึงจะดีกว่ากัน ประเด็นนี้ ขอให้พุทธศาสนิกชนพากันคิดครับ